

คำอธิบายข้อมูล

รหัสของตาราง	EC_PF_005
ชื่อตาราง	ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจในประเทศจำแนกตามตราสารหนี้ (2536-2544)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้า และกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของ 1 เดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการนิยามและการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>ยอดคงค้างหนี้รัฐบาลในประเทศ หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐบาลที่กู้ยืมภายในประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 วัตถุประสงค์ คือ การก่อหนี้ตามงบประมาณประจำปีของรัฐบาล เพื่อชดเชยการขาดดุล และหนี้นอกงบประมาณที่รัฐบาลกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน และกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน โดยข้อมูลยอดหนี้คงค้างได้จำแนกตามประเภทของตราสารหนี้ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง เงินกู้อื่นๆ <p>ยอดคงค้างหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศ หมายถึง ยอดหนี้คงค้างของรัฐวิสาหกิจที่กู้ยืมภายในประเทศ โดยจำแนกตามประเภทตราสารหนี้ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> พันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้เงิน กู้โดยตรง <p>หนี้รัฐบาลในประเทศครอบคลุมหนี้ของรัฐบาลกลางที่ก่อขึ้นในประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นหนี้ที่รัฐบาลก่อขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ เช่น การกู้เพื่อการช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงินและการกู้เพื่อการบริหารหนี้สาธารณะ</p> <p>หนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศครอบคลุมทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและไม่เป็นสถาบันการเงิน รวมทั้งรัฐบาลค้ำประกันและไม่ค้ำประกัน โดยที่ไม่รวมภาระหนี้สินในรูปของเงินรับฝากของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน</p> <p>ข้อมูลยอดคงค้างของหนี้รัฐบาลและหนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศ เป็นการจัดเก็บตามเกณฑ์เงินสดซึ่งจะบันทึกข้อมูลหรือลงบัญชีเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดออกไป โดยได้ข้อมูลจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และฝ่ายเงินฝากและตราสารหนี้ ธปท.</p> <p>การประมวลผล ข้อมูลหนี้ในประเทศมีหลักเกณฑ์ว่า การเปลี่ยนแปลงยอดหนี้คงค้างจะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกจำหน่ายตราสารหนี้หรือกู้ใหม่ หรือเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน หรือมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดแล้วแต่กรณี หรือมีการชำระคืนต้นเงินกู้ ดังนั้นยอดคงค้างเดือนก่อนบวกด้วยยอดออกจำหน่าย/กู้ใหม่ลบด้วยยอดไถ่ถอน/ชำระคืนจะ ได้เท่ากับยอดหนี้คงค้าง ณ เวลาหนึ่งเวลาใด</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=46&language=th).
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมสถิติการเงินการคลัง 1-2
ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
โทร 0-2283-6880

